

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๒๗๖๘



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

MO มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๔๐๘/ว ๔๓๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีมีผู้พบบัตรประจำตัวประชาชนถูกทิ้งในกองขยะซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ถือบัตรนำไปใช้ติดต่อทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการภาคเอกชนแล้วลืมไว้ และไม่ได้ไปติดต่อรับคืนทำให้มีบัตรประจำตัวประชาชนตกค้างอยู่กับผู้ให้บริการภาคเอกชนดังกล่าว และต่อมาได้นำไปทิ้งที่กองขยะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กรมการปกครอง พิจารณาเห็นว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ แม้ผู้ถือบัตรได้แจ้งหายและขอมีบัตรใหม่แล้วทำให้บัตรเดิมสิ้นสภาพไปแล้วก็ตาม แต่หากเอกสารดังกล่าวไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของบัตรได้ จึงขอให้แจ้งอำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ทราบ กรณีมีบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรที่มารับบริการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ลืมทิ้งไว้ หรือกรณีประชาชนผู้ใดพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัตรมารับบัตรคืนได้ขอให้นำส่งบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือใส่ตู้ไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี และประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหากผู้ใดนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตรหรือยึดไว้ซึ่งบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง

๒. ในกรณีที่อำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ได้รับมอบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรลืมทิ้งไว้หรือทำบัตรหายจากผู้เก็บได้แล้ว ให้รวบรวมนำส่งศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมการปกครอง

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๖๒๐ โทรสาร ๐-๒๗๐๖-๙๒๘๙

พบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหายหรือลืมนำไว้ต้องทำอย่างไร

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการ รวมทั้งการติดต่อขอรับบริการจากภาคเอกชน ซึ่งจากความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวทำให้กลุ่มมิฉฉาชีพต้องการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นเพื่อไปดำเนินการด้านธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีขอบ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของบัตรได้

ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรจึงต้องเก็บรักษาบัตรไว้อย่างดี ระวังอย่าให้สูญหาย หากรู้ว่าบัตรสูญหายเมื่อใดให้รีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ทำบัตรต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งบัตรหายพร้อมขอมีบัตรใหม่ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่แล้วบัตรเดิมที่สูญหายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที อย่างไรก็ตาม หากมิใช่กรณีบัตรหายจริงแต่เจ้าของบัตรไปแจ้งบัตรหายและขอมีบัตรใหม่อาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งหากยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ในทางทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทถึง ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ประชาชนไปติดต่อขอใช้บริการหรือติดต่อทำธุรกรรมหรือประชาชนผู้ใดพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหายหรือลืมนำไว้ หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัตรมารับคืนได้ขอให้นำส่งบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหายหรือลืมนำไว้ดังกล่าวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือใส่ตู้ไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้ใดนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตรมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากเอาไปหรือยึดไว้ซึ่งบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน และปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งอาจจะมีผิดตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรค หรือต้องการข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาติดต่อได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๗๖๒๐ หรือสายด่วน ๑๕๔๘ ตามวันและเวลาราชการ

(สำเนา)

ที่ มท ๐๔๐๘/ว ๔๓๕๕

กรมการปกครอง

ถนนอภัยวงศ์ กท ๑๐๒๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรหาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมการปกครอง ได้รับความร่วมมือจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยให้จัดส่งบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของทำสูญหาย คืนให้เจ้าของบัตรโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ โดยให้ผู้ที่พบบัตรประจำตัวประชาชนที่เก็บได้ ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนลงในตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ตัวที่สุด หากนำจ่ายบัตรตามที่อยู่แล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในบัตร หรือมีแต่ชื่อบุคคลดังกล่าวได้ย้ายที่อยู่ไปยังที่ใหม่ไม่มีผู้รับแทน ก็จะส่งให้แก่กองบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครอง ต่อไป

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่บัตรหาย จึงขอให้สำนักทะเบียนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงวิธีการดำเนินการ และให้ความร่วมมือในกรณีที่เก็บบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของทำบัตรหาย และถ้าสามารถจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ได้ก็โปรดให้มีข้อความทำนองว่า “เก็บบัตรประจำตัวประชาชนได้ ให้ใส่ในตู้ไปรษณีย์ เพื่อส่งคืนเจ้าของบัตร”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุวรรณ กมลเวชช์

(นายสุวรรณ กมลเวชช์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองบัตรประจำตัวประชาชน

ฝ่ายบริหารการทำบัตร

งานอำนวยความสะดวก

โทร. (๐๒) ๒๘๑๒๔๐, ๒๘๑๒๖๕